

**THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2022
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN**

(Kèm theo Thông báo số 204/ĐH-ĐHKTQD ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)

TT	Đơn vị	Bộ môn	Chỉ tiêu	Mô tả công việc	Yêu cầu riêng của từng vị trí
I Khối giảng viên					
1	Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên	BM. Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn	02	- Giảng viên BM Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn: + Giảng dạy các học phần: Kinh doanh nông nghiệp; kinh tế nông nghiệp; quản trị kinh doanh nông nghiệp.	- Trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, ngành/chuyên ngành: kinh tế; quản trị kinh doanh; kinh tế nông nghiệp; quản trị kinh doanh nông nghiệp; nông nghiệp; kinh tế phát triển; kinh tế quốc tế và các ngành gần khác. Ưu tiên ứng viên ngành Kinh tế nông nghiệp hoặc TS, ThS nước phát triển. - Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5 trở lên.
2	Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên	BM. Kinh tế tài nguyên	02	- Giảng viên BM Kinh tế tài nguyên: + Giảng dạy các học phần: Kinh tế tài nguyên; quản lý tài nguyên; định giá tài nguyên; đánh giá tác động môi trường.	- Trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, đã tốt nghiệp các ngành: Kinh tế tài nguyên; kinh tế; quản lý kinh tế; và những ngành liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. Ưu tiên TS, ThS tốt nghiệp tại các trường cso uy tín tại nước ngoài. - Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL tương đương (miễn trường hợp tốt nghiệp tại nước nói tiếng Anh hoặc chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ Anh tại nước ngoài).
3	Khoa Du lịch và Khách sạn	BM. Quản trị Khách sạn	01	Giảng dạy các môn học của Bộ môn Quản trị khách sạn.	- Trình độ thạc sĩ trở lên. Ngành/chuyên ngành Quản trị khách sạn; quản trị du lịch và khách sạn; quản trị du lịch; kinh tế du lịch;... - Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5 trở lên. - Ưu tiên ứng viên học TS, ThS tại các trường uy tín trên thế giới.
4	Khoa Du lịch và Khách sạn	BM. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành	01	Giảng dạy các môn học của Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.	- Trình độ thạc sĩ trở lên. Ngành/chuyên ngành Quản trị du lịch; quản trị du lịch và lữ hành; quản trị lữ hành;... - Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5 trở lên. - Ưu tiên ứng viên học TS, ThS tại các trường uy tín trên thế giới.
5	Khoa Kinh tế học	BM. Kinh tế vi mô	02	Giảng viên giảng dạy các môn học của BM Kinh tế vi mô: giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn học thuộc chương trình Kinh tế học, kinh tế học tài chính.	- Trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành: Kinh tế học; kinh tế học tài chính; kinh tế và tài chính; kinh tế lượng; tài chính. - Trình độ ngoại ngữ: tốt nghiệp tối thiểu thạc sĩ bằng tiếng Anh ở các nước tiên tiến. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia giảng dạy và NCKH.
6	Khoa Kinh tế học	BM. Kinh tế vĩ mô	02	Giảng viên giảng dạy các môn học của BM Kinh tế vĩ mô: giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn học thuộc chương trình Kinh tế học, kinh tế học tài chính.	- Trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành: Kinh tế học; kinh tế học tài chính; kinh tế và tài chính; kinh tế lượng; kinh tế phát triển. - Trình độ ngoại ngữ: tốt nghiệp tối thiểu thạc sĩ bằng tiếng Anh ở các nước tiên tiến. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia giảng dạy và NCKH.
7	Khoa Luật	BM. Pháp luật kinh doanh	01	- Giảng viên BM Pháp luật kinh doanh: + Giảng các môn Luật quốc tế; Luật thương mại quốc tế.	+ Trình độ thạc sĩ trở lên, ngành/chuyên ngành: Luật quốc tế; Luật thương mại quốc tế. - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

B

8	Khoa Luật	BM. Pháp luật cơ sở	02	<p>- Giảng viên BM Pháp luật cơ sở; + Giảng các môn Luật hành chính; Luật tổ tụng hành chính; Luật hình sự; Luật tổ tụng hình sự.</p>	<p>- Trình độ thạc sĩ trở lên, ngành/chuyên ngành: Luật. - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.</p>
9	Khoa Marketing	BM Marketing	01	<p>Giảng dạy (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) các học phần chung về Marketing (Marketing căn bản, Quản trị Marketing) và các học phần chuyên sâu gồm Nghiên cứu Marketing, Hành vi người tiêu dùng, Quản trị sản phẩm, Marketing dịch vụ, Marketing dịch vụ công, Marketing xã hội, Đo lường Marketing và Marketing địa phương.</p> <p>Thực hiện các nhiệm vụ khoa học, gồm nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí và hội thảo khoa học có uy tín, viết giáo trình và tài liệu giảng dạy.</p> <p>Thực hiện các hoạt động cộng đồng theo yêu cầu của Trường, Khoa và Bộ môn.</p>	<p>+ Trình độ thạc sĩ trở lên, chuyên môn: Marketing hoặc Quản trị kinh doanh từ các trường đại học danh tiếng + Ưu tiên đã được đào tạo ở nước ngoài, với CTĐT thực hiện bằng tiếng Anh + Ưu tiên có bằng ĐH và/hoặc thạc sĩ về Marketing, người có bằng tiến sĩ về Marketing hoặc đang làm nghiên cứu sinh về Marketing + Có thể giảng dạy bằng tiếng Anh, có kinh nghiệm giảng dạy đại học + Thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về công nghệ thông tin; có khả năng ứng dụng công nghệ vào làm Marketing + Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy và Marketing tại các doanh nghiệp/tổ chức</p>
10	Khoa Marketing	BM. QT bán hàng và Digital Marketing	01	<p>Giảng dạy (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) các học phần chung về Marketing căn bản và Digital Marketing (Digital Marketing, Marketing nội dung số, Phân tích dữ liệu Digital Marketing, Marketing trên mạng xã hội, Website Marketing) Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn doanh nghiệp Thực hiện hoạt động chuyên môn giảng viên theo yêu cầu từ Khoa và Bộ môn</p>	<p>+ Trình độ thạc sĩ trở lên, chuyên môn: Marketing hoặc Quản trị kinh doanh từ các trường đại học danh tiếng + Ưu tiên đã được đào tạo ở nước ngoài, với CTĐT thực hiện bằng tiếng Anh + Ưu tiên có bằng ĐH và/hoặc thạc sĩ về Marketing, người có bằng tiến sĩ về Marketing hoặc đang làm nghiên cứu sinh về Marketing + Ưu tiên người có các chứng chỉ hoặc đã tham gia các khóa đào tạo về Digital Marketing hoặc có kinh nghiệm thực tiễn về Digital Marketing + Có thể giảng dạy bằng tiếng Anh + Thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về công nghệ thông tin; có khả năng ứng dụng công nghệ vào làm Marketing</p>

11	Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế	BM. Kinh tế quốc tế	02	- Giảng dạy các môn học của Bộ môn Kinh tế quốc tế.	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ thạc sĩ trở lên, ngành/chuyên ngành: Kinh tế quốc tế. Ưu tiên ứng viên được đào tạo ở bậc học cao nhất về Kinh tế quốc tế. - Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương. Ưu tiên tốt nghiệp đại học trở lên từ các trường danh tiếng trên thế giới đào tạo bằng tiếng Anh. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy các môn liên quan đến Kinh tế quốc tế như: Kinh tế quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế; nền kinh tế thế giới; chính sách quản lý công ty đa quốc gia;... - Tuổi: từ 25 đến 35. - Có sức khỏe tốt, có tâm huyết với nghề giảng viên; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có ngoại hình và phát âm phù hợp với nghề giảng viên.
12	Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế	BM. Kinh doanh quốc tế	02	- Giảng dạy các môn học của Bộ môn Kinh doanh quốc tế	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ thạc sĩ trở lên, ngành/chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; quản trị quốc tế; quản trị kinh doanh; kinh tế quốc tế; marketing; quản trị nguồn nhân lực. - Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh trong nghiên cứu và giảng dạy. Ưu tiên tốt nghiệp đại học trở lên từ các trường danh tiếng trên thế giới đào tạo bằng tiếng Anh. - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh hoặc kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy. - Tuổi: từ 25 đến 35. - Có sức khỏe tốt, có tâm huyết với nghề giảng viên; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có ngoại hình và phát âm phù hợp với nghề giảng viên.
13	Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế	BM Thương mại quốc tế	02	- Giảng dạy ngành Thương mại điện tử.	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ thạc sĩ trở lên, ngành/chuyên ngành: Thương mại; thương mại điện tử; kinh doanh số; quản trị kinh doanh. - Ưu tiên người được đào tạo ở bậc học cao nhất về thương mại điện tử. Ưu tiên Tiến sĩ. - Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5 trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp đại học trở lên từ các trường danh tiếng trên thế giới đào tạo bằng tiếng Anh. - Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy các môn liên quan đến thương mại điện tử như e-commerce, e-government, e-payment, e-commerce strategy,... và/hoặc có kinh nghiệm làm việc ở các doanh nghiệp thương mại điện tử. - Tuổi: từ 25 đến 35. Ưu tiên nam. - Có sức khỏe tốt, có tâm huyết với nghề giảng viên; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có ngoại hình và phát âm phù hợp với nghề giảng viên.

[Handwritten signature]

14	Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế	BM. Kinh tế và Kinh doanh thương mại	01	<ul style="list-style-type: none"> - Giảng viên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng. - Giảng dạy bậc đại học và sau đại học các môn học bằng tiếng Việt và tiếng Anh: Quản lý vận tải và kho bãi trong chuỗi cung ứng; quản lý chi phí trong chuỗi cung ứng; thiết kế chuỗi cung ứng; hệ thống và phương pháp vận hành logistics và quản lý chuỗi cung ứng; quyết định và mô phỏng trong Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; công nghệ ứng dụng trong Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; phân tích dữ liệu, máy học và trí tuệ nhân tạo trong Logistics và QLCCU; hệ thống thông tin trong logistics và QLCCU. - Giảng dạy các môn học khác thuộc chuyên ngành Logistics và QLCCU theo phân công của Bộ môn. - Hướng dẫn chuyên đề, luận văn theo sự phân công của Bộ môn. 	<ul style="list-style-type: none"> + Trình độ Tiến sĩ, ngành/chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; vận trù học; kỹ thuật hệ thống công nghiệp; công nghệ thông tin; toán ứng dụng. Ưu tiên ứng viên được đào tạo ở bậc học cao nhất các ngành trên. - Trình độ ngoại ngữ: Có năng lực tiếng Anh và tin học để có thể giảng dạy các môn học đăng ký tuyển dụng và các chứng chỉ theo yêu cầu chung của Trường. - Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí liên quan đến môn học giảng dạy ở các công ty đa quốc gia; tốt nghiệp thạc sĩ ở các trường đại học có uy tín ở các nước tiên tiến; có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng. - Tuổi: từ 25 đến 35. - Có sức khỏe tốt, có tâm huyết với nghề giảng viên; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có ngoại hình và phát âm phù hợp với nghề giảng viên.
15	Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số	BM. Hệ thống thông tin quản lý	01	<ul style="list-style-type: none"> - Giảng viên BM Hệ thống thông tin quản lý: giảng dạy các học phần: Lập trình nâng cao; kỹ nghệ phần mềm; phát triển các ứng dụng trong quản lý; hệ hỗ trợ ra quyết định; chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo 	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ thạc sĩ trở lên, ngành: Hệ thống thông tin quản lý/Công nghệ thông tin. - Ưu tiên ứng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
16	Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số	BM. Tin học kinh tế	02	<ul style="list-style-type: none"> - Giảng viên BM Tin học kinh tế: giảng dạy các học phần: Phát triển các ứng dụng Web; ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất; phát triển phần mềm mã nguồn mở và ứng dụng; phát triển các hệ thống thông tin quản lý; Marketing trực tuyến; hệ thống thông tin Logistics; tri thức kinh doanh; hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP; trực quan hóa dữ liệu trong kinh doanh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ thạc sĩ trở lên, ngành: Tin học kinh tế; hệ thống thông tin quản lý; hệ thống thông tin; công nghệ thông tin; khoa học máy tính; khoa học dữ liệu; toán tin; mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; kỹ thuật phần mềm; kỹ thuật máy tính; công nghệ và kỹ thuật máy tính; an toàn thông tin và các chuyên ngành khác liên quan đến công nghệ thông tin. - Ưu tiên ứng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.
17	Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số	BM. Công nghệ thông tin	01	<ul style="list-style-type: none"> - Giảng viên BM Công nghệ thông tin: giảng dạy các học phần: trí tuệ nhân tạo; học máy; các công nghệ ảo hóa; điện toán đám mây; lập trình phát triển phần mềm; xử lý ảnh; đồ họa máy tính; cơ sở dữ liệu; tiếng Anh chuyên ngành CNTT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ thạc sĩ trở lên, chuyên ngành: Máy tính; công nghệ thông tin; toán – tin hoặc các ngành tương đương. - Ưu tiên ứng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

bm

18	Khoa Toán kinh tế	BM Toán kinh tế	02	<ul style="list-style-type: none"> - Giảng dạy các môn học chương trình cử nhân KH dữ liệu trong KT&KD, Toán KT, chương trình liên thông với ĐH Lyon I-Pháp; - Tham gia xây dựng môn học định hướng chuyên sâu; - Tham gia các hoạt động của BM và Khoa Toán KT 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp ThS trở lên các chuyên ngành Khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, kỹ sư máy tính, toán ứng dụng; Trình độ ngoại ngữ IELTS 7.0 trở lên; - Thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình khoa học dữ liệu; - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính; - Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại trường ĐH Top 500 hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.
		BM Toán tài chính	02	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia giảng dạy chương trình cử nhân Actuary, toán tài chính, chương trình liên kết với ĐH Lyon I - Pháp; tham gia xây dựng chương trình đào tạo; tham gia giảng dạy chương trình ngắn hạn về định phí bảo hiểm, quản trị rủi ro, tài chính định lượng, công ty bảo hiểm 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp ThS trở lên các chuyên ngành toán tài chính, tài chính định lượng, khoa học định phí, quản trị rủi ro, toán ứng dụng, toán thống kê, xác suất ứng dụng; Trình độ ngoại ngữ IELTS 7.0; - Thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình; - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính; - Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại trường ĐH Top 500 hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS.
		BM. Toán cơ bản	02	<ul style="list-style-type: none"> -Giảng dạy các môn học của Bộ môn và thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị và Trường 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên, có bằng ThS, TS thuộc các ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán-Tin, Công nghệ thông tin; - Có trình độ ngoại ngữ IELTS 7.0; - Thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình; - Ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sĩ, được đào tạo tại nước ngoài; có bài báo quốc tế trong danh mục tạp chí ISI/Scopus
Tổng			32	-	-

II Khối hành chính

16	Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE		01	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác kiểm định và quản lý lớp các chương trình của Viện. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ nước ngoài - Trình độ ngoại ngữ: IELTS 7.0 hoặc tương đương. - Hiểu biết về các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao
Tổng		-	01	-	-
Tổng GV+HV			33		